

ข่าวหนังสือพิมพ์ (3)

หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

วัน เดือน ปี 17 ม.ค. 2561

หน้า 8 เรื่อง พลังงาน

ไม่ลดบทบาท : นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล
รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ตามที่มี
กระแสข่าวว่ารัฐบาลมีนโยบายที่จะลดบทบาท
ของรัฐวิสาหกิจด้านพลังงาน 2 บริษัท คือ บริษัท
ปตท. จำกัด (มหาชน) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย(กฟผ.) โดยมีการเสนอเรื่องเข้าที่
ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 7 พ.ย.60
นั้น รัฐบาลขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริง โดยไม่
มีหน่วยงานใดเสนอเรื่องให้ที่ประชุม ครม.พิจารณา
และอนุมัติแต่อย่างใด “ความตั้งใจของรัฐบาล
คือคงบทบาทความสำคัญของทั้ง 2 บริษัท และ
ต้องทำให้ทั้ง 2 แห่งมีความเข้มแข็งมากกว่าเดิม”.

สร.กฟผ.ระดม 3 ผู้ว่า รับเปลี่ยนแปลงวันนี้

กรุงเทพธุรกิจ • “กอบศักดิ์” บัดรัฐไม่มีแนวคิดลดบทบาท “ปตท.-กฟผ.” ซึ่งต้องการให้ทำหน้าที่เข้มแข็งเช่นเดิม แต่ต้องไม่ผูกขาด ออกกั้นการแข่งขันเหมาะสมเพื่อประโยชน์ประชาชน ระบุเอกสารต้นเหตุแจกในครม.จริง แต่เป็นเอกสารเรียนไม่ใช่วาระครม. ขณะสหภาพแรงงานกฟผ.จัดสัมมนาใหญ่วันนี้ แจงเตรียมยื่นหนังสือประยุทธ์ 18 ม.ค. ถกความมั่นคงพลังงาน หากเปิดเอกชนลงทุนกิจการไฟฟ้าเพิ่ม

หลัง “กรุงเทพธุรกิจ” ได้เปิดเนื้อหาในเอกสารเกี่ยวกับพลังงาน ที่แจกในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2560 โดยเนื้อหาในเอกสารโดยสรุป มีข้อกังวลว่าอาจนำไปสู่การลดบทบาทของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สององค์กรหลักที่ดูแลการจัดหาและผลิตพลังงานของประเทศ เปิดทางให้ภาคเอกชนเข้ามาบริหารดำเนินการดำเนินงานมากขึ้น

โดยในวันที่ (17 ม.ค.) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) หรือ สร.กฟผ. จะจัดเวทีสัมมนาเรื่อง “ฝ่าวิกฤตกิจการไฟฟ้า กฟผ. จะก้าวข้ามอย่างไร” โดยจะเชิญอดีตผู้ว่ากฟผ. ได้แก่ 1. นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ 2. นายไกรสิทธิ์ วรรณสุธา และ 3. นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่ากฟผ. คนปัจจุบัน เข้าร่วมอภิปรายนำเสนอแนวทางการปรับตัวของ กฟผ. รับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจพลังงานที่อาจนำไปสู่การลดบทบาทของกฟผ. ในอนาคต

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกระแสข่าวที่รัฐบาลมีความพยายามที่จะลดบทบาทของทั้ง ปตท. และกฟผ. ว่า เรื่องดังกล่าว รัฐบาลขอยืนยันว่าไม่มีแนวคิดที่จะลดบทบาทของปตท. และกฟผ. และยังคงอยากให้ทั้งสองหน่วยงานที่มีบทบาทในเรื่องพลังงานทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งเหมือนเดิม ต้องการเข้มแข็งไม่ใช่การผูกขาดรัฐบาลต้องการให้เกิดการแข่งขันอย่างเหมาะสม

รัฐอยากเห็นแข่งขันเหมาะสม

“พูดสั้นๆว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง รัฐบาลไม่มีแนวคิดที่จะลดบทบาท ปตท. และกฟผ. เพียงแต่อยากเห็นการแข่งขัน เพราะอุตสาหกรรมใดที่มีผู้ประกอบการรายเดียวจะทำให้การบริการประชาชนไม่ดีนัก จึงไม่อยากให้เกิดผูกขาดขึ้น พี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์จะได้ประโยชน์จากความหลากหลายที่มากขึ้น ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่ต้องทำรายละเอียดต่อไป” นายกอบศักดิ์ กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า กรณีที่ กฟผ. มีการลงทุนในเรื่องพลังงานทดแทนถือว่าใน

กรณีนี้ กฟผ. ดำเนินธุรกิจตรงตามภารกิจหลักหรือไม่ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ปัจจุบันพลังงานทดแทนมีความสำคัญมากขึ้น โดย 20-30% ของพลังงานทดแทนเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ ดังนั้นการลงทุนในเรื่องนี้ของกฟผ. ก็สามารถทำได้เนื่องจากมีหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลความมั่นคงด้านพลังงาน และในปัจจุบันก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้ากำลังจะหมดลง การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวของ กฟผ. จึงเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้การสนับสนุน

เอกสารเรียนไม่ใช่วาระครม.

ผู้สื่อข่าวสอบถามต่อว่า เรื่องดังกล่าวเป็นมติครม. เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2560 ตามที่มีการนำเสนอข่าวหรือไม่ นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวไม่ได้เป็นมติครม. เพียงแต่มีการเรียนเอกสารดังกล่าวใน ครม. โดยที่ไม่ได้มีการบรรจุเข้าเป็นวาระแต่อย่างใด

สหภาพกฟผ. สัมมนาใหญ่วันนี้

นายศิริชัย ไ้งาม ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) หรือ สร.กฟผ. กล่าววันนี้ (17 ม.ค.) สร.กฟผ. จะจัดเวทีสัมมนาเรื่อง “ฝ่าวิกฤตกิจการไฟฟ้า กฟผ. จะก้าวข้ามอย่างไร” โดยเชิญอดีตผู้ว่ากฟผ. ได้แก่ 1. นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ 2. นายไกรสิทธิ์ วรรณสุธา และ 3. นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่ากฟผ. คนปัจจุบัน เข้าร่วมอภิปรายเสนอแนวทางการปรับตัวเพื่อความมั่นคงของ กฟผ. ไว้ เพื่อใช้เป็นแนวทางรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งกระแสเทคโนโลยีเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็ว หรือ disruptive technology และไม่เตล

ธุรกิจพลังงานของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อรายได้ของ กฟผ. จึงจำเป็นที่ กฟผ. จะต้องหาแนวทางฟุ้งงองค์กรต่อไป

ทั้งนี้ กฟผ. ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อทำการศึกษารับปรับโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมและมีความคล่องตัวต่อการทำภารกิจในอนาคต เพราะปัจจุบัน กฟผ. เป็นองค์กรขนาดใหญ่มีพนักงานราว 2.2 หมื่นคน

เตรียมยื่นหนังสือนายกฯ 18 ม.ค. นี้

อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 18 ม.ค. นี้ ทาง กฟผ. จะทำหนังสือยื่นต่อ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้พิจารณาถึงความมั่นคงด้านพลังงาน เนื่องจากยังเป็นห่วงว่าหากให้เอกชนผลิตไฟฟ้าทั้งหมดแล้ว หากเกิดกรณีวิกฤต เช่น ไฟฟ้าขาดแคลน ค่าไฟฟ้าแพง รัฐบาลจะสั่งการให้เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้หรือไม่ เป็นต้น

นอกจากนี้ ในวันที่ 18 ม.ค. ทาง สร.กฟผ. จะไปพบคณะกรรมการกิจการพลังงาน (กกพ.) ขอให้ทบทวนนโยบายการต่อสัญญาของผู้ผลิตไฟฟ้าเออสพี และวีเอสพี ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะต่ออายุหรือไม่ ถึงแม้ว่าจะปรับลดปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าเหลือ 30% ซึ่งอาจไม่เป็นธรรมกับไอทีพีที่ไม่มีการต่อสัญญา โดยมองว่าภาครัฐควรพิจารณาเปิดประมูลใหม่เพื่อให้เกิดการแข่งขันในราคาที่เป็นธรรมจะเกิดประโยชน์มากกว่า

เทคโนโลยีกระทบธุรกิจไฟฟ้า

นายไกรสิทธิ์ วรรณสุธา อดีตผู้ว่า กฟผ. กล่าวว่า ปัจจุบันกิจการไฟฟ้าของไทยและต่างประเทศ กำลังได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็ว หรือ disruptive technology ทำให้ กฟผ.

จำเป็นต้องเร่งปรับตัว ไม่เช่นนั้นรายได้จากการขายไฟฟ้าในอนาคตจะลดลง เนื่องจากประชาชนหันไปผลิตไฟฟ้าใช้เองมากขึ้น โดยเฉพาะการติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (โซลาร์รูฟท็อป) ที่ต้นทุนปรับลดลงมาก

ส่วนกรณีข้อเสนอให้ กฟผ. แยกระบบส่งไฟฟ้า ออกจากระบบผลิตนั้น มองว่าการแยกสามารถดำเนินการได้หลายแนวทาง ซึ่งควรศึกษาวิธีการที่เหมาะสม เช่น เปิดระบบส่งของ กฟผ. จากระบบผู้ซื้อรายเดียว เป็นระบบไฮเวย์ โดยที่ กฟผ. จะมิรายได้จากอัตราค่าบริการสายส่ง และจำหน่าย (วิลลิงชาร์จ) และ กฟผ. จะเข้ามา มีบทบาทในการกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

แนะรัฐ ใ้รตรองให้รอบคอบ

นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ อดีตผู้ว่า กฟผ. กล่าวว่า ตามเอกสารแจกใน ครม. ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปรับลดบทบาท กฟผ. เรื่องนี้จะต้องพิจารณาว่าทำไปแล้วประเทศจะได้ประโยชน์จริงหรือไม่

ที่ผ่านมา กฟผ. ทำหน้าที่บริหารจัดการการผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่แล้ว และมีต้นทุนค่าไฟฟ้าที่สามารถแข่งขันได้ขณะเดียวกัน กฟผ. เป็นรัฐวิสาหกิจที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน

“ปัจจุบัน กฟผ. มีกำลังผลิตไฟฟ้าราว 1.5 หมื่นเมกะวัตต์ ส่งเงินเข้าคลังปีละประมาณ 2 หมื่นล้านบาท ในขณะที่เอกชนมีกำลังผลิตไฟฟ้ารวมประมาณ 2 หมื่นเมกะวัตต์ ส่งเงินให้รัฐในรูปแบบของภาษีประมาณปีละกว่า 4,000 ล้านบาท ดังนั้น หากเพิ่มกำลังผลิตในส่วนของเอกชนมากขึ้น จะมีผลกระทบต่อไฟฟ้าในอนาคตหรือไม่” นายสุนชัย กล่าว